
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
   พาหมอไปหาประชาชน 
   สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, สวพ.91, mcot) 
   - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน จ.ชัยนาท ณ รพ.หันคา โดยคาดว่าจะมี
ประชาชน อ.หันคา และอ.เนินขาม รับบริการ 2,700 คน ทั้งนี้ ในภาพรวมมีการจัดหน่วยแพทย์เฉพาะทางให้บริการประชาชน
ไปแล้ว 64 ครั้ง ใน 56 จังหวัด ประชาชนได้รับบริการตรวจรักษา 630,143 ราย และทำหัตถการเฉพาะทาง 17,343 ราย โดย
หัตถการที่ให้บริการสูงสุด ได้แก่ อัลตราซาวด์ตับและท่อน้ำดี , ตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์เต้านม, ส่องกล้องตรวจ
ลำไส้ใหญ่ และผ่าตัดต้อกระจก 

 

30 บาทรักษาทุกที ่
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์  
    -นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกฯ พร้อมด้วย ผอ.และรอง ผอ.สำนักงานสถิติแห่งชาติ แถลงข่าวผลสำรวจความ
คิดเห็นประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบรอบ 6 เดือน ด้วยวิธีสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 6,970 คน ระหว่าง 22 เม.ย.-
15 พ.ค. พบว่าประชาชนติดตามรับรู้ข่าวสารของรัฐบาลผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์มากท่ีสุด ถึง 83.9% ขณะที่ 16.1% 
ไม่รู้หรือติดตาม เนื่องจากไม่สนใจเพราะไม่มีเวลาว่าง ส่วนความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบริหารงานอยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สุด 44.3% น้อยอยู่ที่ 14.1% สำหรับนโยบายที่พึงพอใจมากที่สุด คือ นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ 68.4% ขณะที่สิ่งที่
ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการควบคุมมากที่สุดคือ ราคาสินค้า อุปโภคบริโภค 75.3% ลดค่าไฟ 46.6% แก้ปัญหา
ราคาน้ำมันแพง 29.5% แก้ปัญหายาเสพติด 26.3% และแก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ 6.9% สำหรับความเชื่อมั ่นต่อการ
แก้ปัญหาของประเทศอยู่ในระดับมาก 41.9% ส่วนท่ีไม่เช่ือมั่นน้อยท่ีสุด 2.7%  
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ 
    - นายสรวงศ์ เทียนทอง สส.สระแก้ว และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี สนง.สถิติแห่งชาติเปิดเผยผลสำรวจ
ประชาชนที่พอใจผลงานรัฐบาลในรอบ 6 เดือน และถูกใจนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อ
ไทย สะท้อนให้เห็นว่านโยบายเริ่มเข้าถึงประชาชน ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนเห็นว่าจับต้องได้ ซึ่งหากนโยบายนี้
ทำได้ทั่วประเทศก็จะสะดวกสบายมากขึ้น 

 

แก้ปัญหายาเสพติด 
     กัญชา 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, 
บ้านเม ือง , การเง ินการธนาคารออนไลน์ , thestandard, linetoday, sondhitalk, hfocus, mono29, thailandplus, 
tnnthailand, thaitabloid, thebetter, thereporter, pptvhd36, newtv, ch3, theactive, thebangkokinsight) 
    -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัย
จิตแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์
แห่งประเทศไทย มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว กลุ่ม YNAC และเครือข่ายภาคประชาสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากปญัหา
กัญชาในสังคมไทย โดยรัฐบาลมีแนวทางให้นำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติด ซึ่งจะต้องรับฟังความเห็นจากประชาชาชนและ
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ จากท่ีได้รับฟังพบว่าน่ากลัวมากคือกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีข้อมูลของสหรัฐอเมริกา พบว่า IQ ของเด็กที่
ใช้กัญชาจะลดลง 8-9 หน่วย แต่ในคนอายุมากจะมีผลทางระบบประสาท รวมถึงหลังจากปลดล็อกกัญชาแล้ว มีการใช้
งบประมาณเพื่อรักษาผู้ป่วยด้านจิตเวชมากขึ้น จากเดิมต้นทุน 3 ,000 ล้านบาทต่อปี เป็น 20,000 ล้านบาทต่อปี จึงถือเป็น

 

ประจำวันที่ 
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เรื่องที่น่าห่วง ซึ่งสิ่งที่แนะนำมาทั้งหมด จะทำให้รัฐบาลตัดสินใจง่ายขึ้น ส่วนการเยียวยาผู้ ประกอบการรวมถึงเกษตรกร 
ระหว่างนี้จะพยายามให้เวลาได้ปรับตัว ไม่ให้กระทบธุรกิจมากเกินไป แต่หากจำเป็นต้องเยียวยาก็จะต้องหาแนวทางต่อไป 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.( มติชน) , เว็บไซต์ (มติชน,กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ไอเอ็นเอ็น, tnnthailand, 
linetoday, trueid, thaitodaynews, thebangkokinsight, hfocus, thebetter,newtv ) 
    -น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง กล่าวว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ฟังความเห็นจากหลายฝ่ายและ
รอบด้านต่อการพิจารณาให้กัญชากลับมาเป็นยาเสพติด ทั้งผู้ที่ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งผลการรับฟังพบว่าการนำกัญชา
กลับไปเป็นยาเสพติดนั้นมีน้ำหนักมากกว่า เพราะมีเสียงสนับสนุนจากประชาชนจำนวนมาก ดังนั้นจากนี้จะดำเนินการตาม
ขั้นตอนและกระบวนการ รวมถึงหารือร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ป.ป.ส. โดยคำนึงถึงประโยชน์และโทษ
ต่อประชาชน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงดำเนินตามนโยบายการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อสรา้ง
มูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ แต่ไม่ปล่อยให้ปลูกและซื้อขายทั่วไปอย่างเสรี ซึ่งจะเกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม ส่วนกรณีที่นาย
ศุภชัย ใจสมุทร ที่ปรึกษารองนายกฯ และรมว.มหาดไทยระบุว่าขาดการฟังเสียงรอบด้านนั้น ถือว่าผิดมารยาททางการเมือง  
สร้างประเด็นให้เกิดความสับสนในสังคม และนำมาซึ่งข้อขัดแย้งในหมู่ประชาชนโดยไม่จำเป็น. 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์ )  เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, สยามรัฐ ไทยโพสต์, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, 
ไอเอ็นเอ็น, sondhitalk, thebetter, innnews, news1live, linetoday, topnews ) 
    -นายศุภชัย ใจสมุทร ที่ปรึกษารองนายกฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เปิดเผยว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นที่ไม่รอบด้าน มี
เพียงกลุ่มต่าง ๆ ที่ไม่เอากัญชา ซึ ่งผิดหลักการ ที่จะฟังความรอบด้านจากบุคคลที่เกี ่ยวข้องกับกัญชาทั้งหมด ข้อมูล 
ผลงานวิจัยท้ังในและต่างประเทศที่ยอมรับได้ในเรื่องกัญชาที่ใช้เพื่อการรักษาโรค เพื่อสุขภาพ สิ่งที่ประชาชนอยากรู้คือตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา สธ.ได้สนับสนุนส่งเสริมและวิจัยในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเห็นประโยชน์จาก
กัญชาจึงน่าจะสอบถามความเห็นจาก สธ.ได้ แต่นายสมศักดิ์กลับฟังราชวิทยาลัยทางการแพทย์ ซึ่งมีอคติกับกัญชามาตั้งแต่ต้น 
โดยไม่ได้นำความเห็นของหน่วยงานท่ีกำกับมาพิจารณาเลย ขณะนี้ท้ังโลกเห็นประโยชน์ของกัญชา หลายประเทศจึงปลดล็อก
กัญชาเพ่ิมมากข้ึน เช่น เยอรมนี สหรัฐอเมริกา โดยประธานาธิบดีโจ ไบเดน ก็ได้ปรับระดับกัญชาเท่ากับยาโด๊ปของนักกีฬา 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, บ้านเมือง, innnews, topnews, sondhitalk, newtv ) 
     -นพ.เอกภพ เพียรวิเศษ อดีตคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย แสดงความไม่เห็นด้วย
กับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ในการจะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ว่า ต้องรับฟังความคิดเห็นรอบด้านไม่ใช่เพียงคน
ใดคนหนึ่งของราชวิทยาลัยที่ไม่ใช่มติสภาวิชาชีพ ควรเปิดรับฟังข้อมูลความคิดเห็นทุกฝ่าย และกลับไปดูข้อมูลในขณะที่
ตัดสินใจปลดออกจากการเป็นยาเสพติด ซึ่ง คกก. ป.ป.ส. มีมติให้ สธ.ไปทําประกาศ พร้อมขอให้ รมว.สมศักดิ์บอกเหตุผลที่
เปลี่ยนจุดยืน โดยสิ่งที่ควรเร่งทําตอนนี้คือ 30 บาทรักษาทุกท่ี การถ่ายโอน รพ.สต.ยังติดขัดปัญหา ส่วนเรื่องกัญชาถ้ายังไม่มี
ข้อมูลวิชาการเปลี่ยนแปลง ควรสนับสนุนการมี พ.ร.บ.กัญชาจะดีกว่า 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, hfocus) 
    -จากกรณีตัวแทนเครือข่ายทางการแพทย์ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ -กุมารแพทย์ นักวิชาการ และเยาวชน เข้าพบ นาย
สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ ยื่นข้อมูลผลกระทบจากการปลดล็อกกัญชาด้านต่างๆ อาทิ การใช้รักษาโรคลมชักในเด็กที่ดื้อยา 
พบว่ามีประโยชน์ แต่การใช้ CBD ผิดสัดส่วนอาจทำให้การชักมากขึ้น 
     ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์พิเศษสาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์
ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก ระบุใช้สารเดี่ยว CBD ที่สกัดจากกัญชารักษาลมชักทำให้โรคดื้อยาง่าย ทำไมไม่ใช้ของคนไทยสกัดเองที่
มี CBD และอนุพันธ์อ่ืนๆ ร่วมด้วย ลดการใช้ปริมาณสูง มีประสิทธิภาพและปลอดภัย และมีรายงานในวารสารทางการแพทย์ 
แต่กลับเสนอดึงกัญชาไปเป็นยาเสพติดเพราะควบคุมการใช้ผิดวัตถุประสงค์ไม่ได้ สุรา บุหรี่เป็นยาเสพติดยังไม่สามารถควบคุม
การใช้ได้ ประเทศไทยต้องใช้วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์นำโดยไม่ใช้อคตินำ ต้องคิดอย่างเดียวเพื่อให้คนไทยมีความสุข ปลอดโรค 
เข้าถึงการรักษาด้วยตนเองได้ง่ายขึ้นด้วยความปลอดภัย 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ  เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ 
      -นายทศพร นิลกำแหง นายกสมาคมสหอุตสาหกรรมพืชกัญชงและกัญชา แถลงข่าว "ความกังวลของผู้ประกอบการ 
ภาคอุตสาหกรรม CBD ต่อนโยบายภาครัฐในการนำพืชกัญชงและกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด ว่า สมาชิกสมาคมฯ 26 บริษัท 
มูลค่าการลงทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท การนำกลับคืนเป็นยาเสพติดสร้างความเสียหายธุรกิจ กระทบความเชื่อมั่นการ
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ลงทุนจากนโยบายรัฐ ขอให้รัฐทบทวน โดยสนับสนุนให้ออกพ.ร.บ.กัญชงกัญชามาควบคุมการใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งมี ร่าง 
พ.ร.บ.กัญชงกัญชาอยู่ประมาณ 5 ฉบับ ขอให้นำฉบับใดก็ได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ไม่เช่นนั้นอุตสาหกรรมกัญชงและ
กัญชาจะไม่สามารถพัฒนาได้เลย ท้ังที่ไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียท่ีมีการปลดล็อกนำมาใช้ประโยชน์ พร้อมเสนอ 4 แนวคิด 
1.สนับสนุนการออก พ.ร.บ. หรือกฎหมายเพื่อบังคับใช้ และมีบทลงโทษที่เข้มงวดชัดเจนสำหรับผู้ที่นำพืชกัญชงและกัญชา 
รวมถึงสารสกัดที่มีสาร THC สูงกว่า 0.2% ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ 2.ภาครัฐต้องให้ความรู้ประชาชนถึงความแตกต่างของพืชกัญ
ชงและกัญชา รวมถึงสารสกัด CBD ที่มี THC ต่ำกว่า 0.2% ซึ่งไม่ใช่สารเสพติด และมีความปลอดภัยสูง 3.ภาครัฐควร
สนับสนุนการนำสารสกัด CBD จากพืชกัญชงไปใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์
และสุขภาพ และ4.กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารสกัด CBD สามารถโฆษณาและจำหน่ายได้เหมือนผลิตภัณฑ์
สุขภาพท่ัวไป   
     กฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติด 
    สื่อที่นำเสนอ :  เว็บไซต์ (tnnthailand, linetoday, trueid) 
    -นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติด
ให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ท่ีให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ จากเดิมกำหนดให้ยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด ลดลงเหลือ 1 เม็ด
ให้สันนิษฐานว่าครอบครองเพื่อเสพ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ไปเมื่อวันที่ 17 พ.ค. - 4 มิ.ย. 67 หลังจากนั้น
จะเข้าสู่ขั้นตอนการเสนอ ครม. พิจารณาก่อนจะประกาศใช้ต่อไป   
     กระท่อม  
    สื่อที่นำเสนอ :  นสพไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ 
    -  ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผอ.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เผยว่า สวก.ได้ร่วมกับม.สงขลานครินทร์ กรมการ
แพทย์ และสำนักงาน ป.ป.ส. MOU การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อม
แบบครบวงจรสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เพื่อต่อยอดงานวิจัยพัฒนายาจากพืชกระท่อมไปใช้บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดย
การศึกษาวิธีการสกัดสารไมทราไจนีนในพืชกระท่อมที่เป็นสารที่มีฤทธิ์ลดการปวด ต้านการอักเสบ ที่สำคัญสามารถช่วยลด
อาการลงแดง และมีแนวโน้มที่จะนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดยาเสพติด โดยในปีนี้มุ่งเน้นกระบวนการวิจั ยเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของ อย. คาดว่าในปี 2568 จะเริ่มนำไปทดสอบใช้จริงในมนุษย์ เพื่อนำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาสุขภาพของผู้ติดยาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และปัญหาอาชญากรรมในสังคมไทย      
    สื่อที่นำเสนอ :  เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ไอเอ็นเอ็น) 
    -ชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง จ.หนองบัวลำภู จับกุมนายจักราฯ อายุ 21 ปี อยู่ท่ี ต.บ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 
พร้อมของกลางหลายรายการ อาทิ เครื่องบุหรี่ไฟฟ้า พอร์ตแบบใช้แล้วทิ้ง น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ยาแก้ไอ น้ำกระท่อม ใบกระท่อม 
โดยรับสารภาพว่าจำหน่ายน้ำกระท่อมให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในหมู่บ้าน ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อไป 
เศรษฐกิจสุขภาพ 
    ยกระดับแพทย์แผนไทย 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย, newtv, hfocus, thecoverage) 
     -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดเผยว่าเรื่องที่น่าสนใจในตอนนี้คือการพัฒนากรมการแพทย์แผนไทยฯ ให้เติบโต ซึ่ง
เรามีการใช้สมุนไพรและศาสตร์ต่าง ๆ ช่วยในการรักษาโรค บรรเทาอาการเจ็บป่วย หลายวิธีเป็นท่ียอมรับจากนานาชาติ เช่น 
การนวดแผนไทย การใช้ยาสมุนไพร หากมีการพัฒนาจะช่วยลดผู้ป่วยที่เข้า รพ. ได้ และต่อยอดยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพ 
โดยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์มูลค่าสูง แพทย์แผนไทย สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สขุภาพ พร้อม
ทั้งจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจนี้ให้สำเร็จเป็นรูปธรรม ซึ่งน่าจะมีมูลค่าถึง 100,000 ล้านบาท พร้อมสร้าง 
Medical Hub ดึงดูดนักท่องเที่ยว นอกจากน้ี ได้เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทยให้กับ
บุคลากรกองสาธารณสุข อบจ. และ สอน., รพ.สต.ที่ถ่ายโอนภารกิจ รุ่นที่ 1 ไปแล้ว เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผน
ไทยให้กับประเทศ โดยใช้องค์ความรู้ของแต่ละท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ เพิ่มศักยภาพบริการสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ และ
จะต้องเร่งผลิตบุคลากรเข้าสู่ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

 



   4 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

วันงดสูบบุหร่ีโลก2567 
   สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน , เว็บไซต์  มติชน 
   - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระกรุณาโปรดให้ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต กรมวังผู้ใหญ่
ประจำวังศุโขทัย เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นองค์ประธานเปิดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 จัดโดย ก.สธ. พร้อมมอบ
รางวัล “วันงด สูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 (World No Tobacco Day awards 2024)” ให้แก่สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศ
ไทย (ยท.) และ นายเลิศศักดิ์ รักธรรม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบังคับใช้กฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของ
ประเทศไทย ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าให้กับสถาบันการศึกษาอย่างมากมาย โดยมี นพ.ภาณุมาศ 
ญาณเวทย์สกุล รองปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ รองอธิบดี
กรมควบคุมโรค ผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธี ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี 

 

รพ.สงฆ์ แนะพระภิกษุสามเณรให้ห่างไกลบุหร่ี 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, tnews, linetoday ) 
    -  นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แจ้งเตือนพระภิกษุสามเณรเสี่ยงอาพาธด้วยโรคร้ายที่เกิดจากการสูบ
บุหรี่ ทั้งโรคปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้ต้องทนทุกข์ทรมานและถึงแก่มรณภาพได้ เชิญชวนให้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด ละ และเลิกสูบบุหรี่ 

 

พ.ร.บ.อสม. 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, newtv, thebetter, hfocus) 
     - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผยร่าง พ.ร.บ.อสม. เคยประชาพิจารณ์เมื่อปี 2565 แต่หยุดไป เพราะมีประเด็น
เรื่องบริหารจัดการเงินในหมวดหนึ่งว่าด้วยงบประมาณกองทุน ที่เดิมระบุว่านำมาจากภาษีบุหรี่และยาสูบร้อยละ 2 ซึ่งเป็นเงิน
จำนวนมาก ล่าสุด นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ประกาศนโยบายสานต่อ ปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.อสม. โดยตัดหมวดเงินออก 
ส่วนสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าเดิม เพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงให้ อสม.เป็นหลัก พร้อมกำหนดช่วงอายุเข้าเป็น อสม. เบื้องต้น 
18-55 ปี และมีการประเมินประสิทธิภาพ พร้อมประชาพิจารณ์ 4 ภาคในอีก 1-2 เดือนนี้ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
     - น.ส.วิลัยวัลย์ ธงสันเทียะ ประธานชมรม อสม.ภาคอีสาน เห็นด้วยให้มี พ.ร.บ.อสม. เพื่อช่วยให้การทำงานมีมาตรฐานขึน้ 
เพราะถ้าไม่มีกรอบทำให้ อสม.บางคนทำงานไม่เต็ม 100% พร้อมขอบคุณรัฐบาลที่เล็งเห็นความสำคัญ อสม. 

 

เสพสาร DMT ระวังหลอนประสาท 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, linetoday, thereporter, hfocus) 
     -พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ สบยช. ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้ได้มีการส่งต่อข้อมูลผิดๆ ที่อาจส่งผล
ต่อสุขภาพของประชาชน เช่น การเข้าร่วมพิธีกรรมอย่างหน่ึงที่จะต้องมีการดื่มน้ำสกัดจากรากไม้ที่มาจากแอฟริกาใต้ ซึ่งมีสาร 
DMT (N,N-Dimethyltryptamine) เป็นส่วนประกอบ เมื่อรมควัน สูดดม หรือรับประทาน จะทำให้เคลิบเคลิ้มจากการหลอน
ประสาท อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตและเป็นอันตรายรุนแรงจากอาการหลงผิด สับสน และประสาทหลอนได้ สำหรับใน
ประเทศไทย สาร DMT ถูกจัดให้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 มีฤทธ์ิเสพติดเสี่ยงต่อการนำไปใช้ในทางที่ผิด การผลิต นำเข้า 
ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รบัอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท ผู้เสพมี
โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือท้ังจำทั้งปรับ 

 

โรคโควิด 19 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, pptvhd) 
     - กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ตดิเช้ือโควิด 19 รายสัปดาห์ (26 พ.ค. - 1 มิ.ย. 67) ผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.  1,863 
ราย เฉลี่ยวันละ 266 ราย ผู้เสียชีวิต 6 ราย เฉลี่ยวันละ 1 ราย ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อายุ 50 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยปอดอักเสบ 738 
ราย ในจำนวนนี้ใส่ท่อช่วยหายใจ 316 ราย จำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า 
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    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ejan 
     - รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เผยยอดผู้ป่วยโควิด 19 ในสัปดาห์ที่ผ่านมายังพุ่งสูงต่อเนื่อง 
และมีอาการปอดอักเสบ รวมถึงผู้ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้นเช่นกัน ประเมินว่าผู้ติดเช้ือจริงจะมากกว่าที่คาดประมาณราว 
2 เท่า ย้ำป้องกันตัวสม่ำเสมอ ใส่ใจสุขภาพ รับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม  
แพทย์แผนไทยแนะดูแลสุขภาพ ช่วงฤดูฝน     
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์thailandplus 
    - นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะประชาชนใช้สมุนไพรไทยรักษาอาการที่มักเจ็บป่วย
ง่ายช่วงฤดูฝน เช่น 1.ระบบทางเดินหายใจ ใช้ยาฟ้าทะลายโจร ยาจันทลีลา ยาปราบชมพูทวีป ยาประสะมะแว้ง อัมฤควาที 
ยาแก้ไอมะขามป้อม ตรีผลา และขิง หรือใช้ยาสุม (รมไอน้ำ ) 2.ระบบทางเดินอาหาร เช่นท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด ใช้
สมุนไพร ขมิ้นชัน, ขิง , ยาธาตุบรรจบ และประสะกานพลู 3.ระบบไหลเวียนโลหิต เช่น เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย วิงเวียนศีรษะ 
หน้ามืด ตาลาย ให้ใช้ประเภท ยาหอม และ4.กล้ามเนื้อและระบบประสาท เช่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ความเครียด นอนไม่หลบั 
ใช้เถาวัลย์เปรียง สหัศธารา ธรณีสัณฑฆาต ยาหอม การนวด อบ และประคบ เป็นต้น สำหรับเมนูอาหารและเครื่องดื่ม ใช้ 
พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านที่มีรสเผ็ดร้อน สุขุม หอม มาปรุงอาหารเพื่อป้องกันโรค ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด ให้เลือดลม
ไหลเวียนสะดวก ช่วยขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้วิงเวียนศีรษะได้ดี  

 

กรมอนามัย รณรงค์ให้คนไทยด่ืมนมมากขึ้น 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (chiangmainews , thaipr) 
    -พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย เผยคนไทยยังดื่มนมน้อยเมือ่เทียบกับประเทศอ่ืน รณรงค์ให้เด็กไทยดืม่นม
มากขึ้น เนื่องในวันดื่มนมโลก 1 มิ.ย. 67 หวังให้เด็กไทยเติบโต แข็งแรง สูงสมวัย ทัดเทียมนานาชาติ ภายในปี 2570 

 

กรมอนามัยร่วมส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม LGBTQIA+ 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผู้จัดการ, sondhitalk, thebangkokinsight, TNN, linetoday, trueid, hfocus) 
     -พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กลุ่ม LGBTQIA+ อาจมีความเสี่ยงทางสุขภาพ เช่น ปัญหา
จากการใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร เกิดโรคบางอย่าง รวมทั้งปัญหาจากการผ่าตัดแปลงเพศ หรือการทำศัลยกรรม 
โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุ รัฐบาลและก.สธ. มีนโยบายส่งเสริมให้คนไทย ทุกความหลากหลาย มีสุขภาพดี อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม พร้อมทั้งได้จัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพดูแลกลุ่มเปราะบางและกลุ่มความหลากหลาย LGBTQIA+ อย่างเป็น
รูปธรรม รวมถึงให้มีการจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มดังกล่าวในระยะยาวต่อไป 
    ด้านนพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัย และ ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ กล่าวว่า งาน Thailand Pride มี
กำหนดจัดขึ้นตลอดเดือนมิ.ย. 2567 เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองเกี่ยวกับสิทธิ ศักดิ์ศรี และความเสมอภาคของ LGBTQIA+ 
แนะนำการร่วมกิจกรรม ให้ดูแลสุขภาพ แต่งกายด้วยเสื้อผ้าไม่รัดแน่นเกินไป สวมใส่สบาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ กินร้อน-
ช้อนกลาง-ล้างมือ นอนหลับพักผ่อนเพียงพอวันละ 7-9 ชั่วโมง ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ลิตร หรือ 8 แก้ว เลือกใช้
ห้องน้ำท่ีถูกสุขลักษณะ (unisex) ป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์ และควรงดดื่มสุรา ยาเสพติด  

 

พิธีเปิดการอบรม 
   สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า 
   - นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยนายวัฒนวิทย์ คชเสนี อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กต. และ ดร.สตีเว่น จี. โอลีฟ ผอ.องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ สำนักงานภาคพื้นเอเชีย 
(USAID) ร ่ วมเป ิดการอบรม “Lab design and Basic Laboratory Quality Assurance and Quality Management 
System” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  

 

เครือข่ายดูแลจิตใจ 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thaipbs, chiangmainews) 
   - รพ.สวนปรุง และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา MOU การดูแลจิตใจสร้างเครือข่ายด้าน
สุขภาพจิตทางการศึกษาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ณ รพ. ม.พะเยา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร นิสิต ในการดูแลด้าน
สุขภาพจิต พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และวิจัยในเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และสร้างเครือข่ายด้านความรอบรู้
และส่งเสริมสุขภาพด้านสุขภาพจิต รวมถึงหากพบปัญหาสุขภาพจิตได้รับการส่งต่ออย่างทันท่วงที 
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กินผักผลไม้ลดเสี่ยงโรค 
   สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, สยามรัฐ) 
   - ภญ.สุภาวดี ธีระวัฒน์สกุล ผอ.กองอาหาร อย. กล่าวระหว่างการเสวนาวิชาการยกระดับความร่วมมือการตรวจติดตามเฝ้า
ระวังสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรในผักและผลไม้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ว่า อย.มี
ส่วนเกี่ยวข้องเรื่องอาหารปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำ อนาคตจะประสานกับกรมวิชาการเกษตร เรื่อง “วันด่าน วันแล็บ วันเดย์” 
โดยเริ่มที่ด่านเชียงของ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนลดการปนเปื้อนของผักและผลไม้ ปี 2567 มีการตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบูรณา
การการตรวจติดตามเฝ้าระวังสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรในผัก ผลไม้ และพืชอาหารอื่น ภายใต้คณะ อนก.
ประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหารและโรคที่เกิดจากอาหาร บูรณาการร่วมกัน 4 หน่วยงาน ได้แก่ 
อย. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิชาการเกษตร และ มกอช. อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการ 

 

ข่าวปลอม 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk) 
    -  รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ ชี้แจงประเด็นเลือดลมติดขัดคือ สาเหตุของเนื้องอกในมดลูกเป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากไม่มี
ข้อมูลที่สนับสนุนว่า เลือดลมติดขัดเป็นสาเหตุของเนื้องอกในมดลูก 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยนิวส์ 
     -สถาบันประสาทวิทยา ชี้แจงข้อมูลกรณีแชร์ กินไข่ลวกวันละ 2 ฟอง และพริกไทย แก้อาการอัลไซเมอร์ เป็นข้อมูลเท็จ  
การะทานไข่หรือพริกไทยเป็นประจำ แก้ไขภาวะสมองเสื ่อมจากโรคอัลไซเมอร์ไม่ได้ การรักษาสุขภาพที่ดีที ่สุดคือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ ปริมาณเหมาะสม ออกกำลังกายสม่ำเสมอให้ประโยชน์ที่ชัดเจน
มากกว่าการเลือกกินอาหารเพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อหวังป้องกันโรค 

 

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
   สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน 
   - สปสช.เชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล ปี 2567 ครอบคลุม 3 สายพันธุ์ 
จำนวนจำกัด 4.51 ล้านโดส ตั้งแต่ 1 พ.ค.-31 ส.ค.67 ท่ีหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน 

 

สรพ.ชื่นชมจุดแข็งของรพ.สต.บ้านทุ่งงิ้ว 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์ 
    -  ดร.บรรจง จำปา รองผอ. สรพ. ช่ืนชมจุดแข็งของรพ.สต.บ้านทุ่งง้ิว ที่มีระบบการทำงานเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย ยึดผู้ป่วย
เป็นศูนย์กลาง มีการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ ผู้นำมีวิสัยทัศน์ เข้าใจคนทำงาน เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
ให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี 

 

แถลงเรียกคืนสินค้าถูกปลอมแปลง 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ 
    - เอ้ ชุติมา นัยนา แจ้งความเมื่อวันท่ี 1 เม.ย. 67 หลังบ.ตรวจพบสินค้าฮันนี่คิว เลเวลอัพ ปลอมขายผ่านช่องทางออนไลน์ 
และมีการใส่สารอันตรายในสินค้าปลอมดังกล่าว และอย.ได้ตรวจจับสินค้าปลอมล็อตดังกล่าว เมื่อวันท่ี 29 พ.ค.ท่ีผ่านมา โดย
เช้าวันนี้ (3 มิ.ย.) เอ้ ชุติมา พร้อมกับ น้ำผึ้ง ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ ได้แถลงข่าวยืนยันว่าจะเรียกคืนสินค้าทั้งหมด เนื่องจาก
พบของปลอมระบาดหนัก เกรงว่าจะกระทบถึงผู้บริโภค ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  

 

กำจัดแมลงให้ผู้ป่วยติดเตียง 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., sondhitalk, sanook, ch3plus, ch7) 
   - จนท. สสอ.กระนวน จ.ขอนแก่น เข้าพ่นน้ำยาฆ่าแมลงปีกแข็ง (ด้วงกระเบื้อง) มากกว่า 1 ล้านตัวอยู่ในบ้านเลขที่ 74 หมู่ 9 
บ้านชัยเจริญ ต.บ้านฝาง อ.กระนวน  โดยภรรยาเจ้าของบ้านวัย 54 ปี เป็นผู้ป่วยตดิเตยีงโรคเส้นเลือดตีบ ร้องไห้ขอบคุณ จนท.
ที่เข้าช่วยเหลือ 

 

 


